
 

144. löggjafarþing 2014–2015. Prentað upp.
Þingskjal 1321  —  757. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um tónlistarnám.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

1. Hver er framtíðarsýn ráðherra hvað varðar fyrirkomulag tónlistarnáms í landinu?
2. Hvenær hyggst ráðherra leggja fram frumvarp til laga um tónlistarmenntun?

Skriflegt svar óskast.

 




